



[Online]

Section: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่: 19 มีนาคม 2561

URL : http://www.ryt9.com/s/prg/2799939

Ad Value : 10,000

PR Value : 30,000

หัวข้อข่าว : ธุรกิจความตายเมืองนอกมาแรง เตรียมเจาะตลาดไทย รับสังคมสูงวัยสไตล์ 4.0 ในงาน InterCare Asia 2018



ThaiPR.NET ธุรกิจความตายเมืองนอกมาแรง เตรียมเจาะตลาดไทย รับสังคมสูงวัยสไตล์ 4.0 ในงาน InterCare Asia 2018

Like Share Be the first of your friends to like this

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- วันที่ 19 มีนาคม 2561 15:42:00 น.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ 19 มี.ค. ModernTeer

คาดว่าคำว่า "คนซื้อไปไว้คนไว้ไม่ได้ซื้อ" จะเป็นเพียงวลีที่ค่อยๆ สิ้นหายไปในปีหน้า เพราะวันนี้ มีธุรกิจให้บริการวางแผนการตาย หรือ After Life ที่เกิดขึ้นมากมายแล้วในต่างประเทศ และมีลูกค้าชาวไทยที่วางแผนการชำระหนี้ของตัวเองเป็นจำนวนมาก

ลูกค้าบางคนยังหนุ่มยังสาว แต่ก็ได้เลือกวางแผนการจัดงานศพไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เพลงบรรเลง เพราะเขาบอกว่า "การวางแผนชีวิตนี้สำคัญสำหรับคนวัยหนุ่มสาวมากกว่าคนแก่เสียอีก เพราะเมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนวัยนี้มักเป็นพวกที่ไม่ได้วางแผนเรื่องนี้เอาไว้ก่อน"

ADVERTISEMENT

นายสัมพันธ์ สมิทธิ์พันธ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มโรงแรม บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. เอ็มซีซี มีน โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน InterCare Asia 2018 เล่าว่า การวางแผนการตาย มีประโยชน์ต่อการทำดีกรรมทำนุที่เจ้าตัว (ผู้จะตาย) สามารถเลือกและตัดสินใจได้ก่อนจะจากไป แต่เจ้า ตัวจะส่งมอบสิ่งใดสู่โลกหลังการจากไป การนำเสนอสวัสดิการ หรือ หนี้นอกบ้าน บัตรเครดิต หรือ สามารถทำเป็นวีดีโอคลิปสั้นๆ หรือการจัดบรรยากาศที่ผู้ตายชื่นชอบ หรือ แม้แต่การถ่ายทอดสดงานศพ ตลอดจนการออกแบบและผลิตของที่ระลึก ซึ่งแตกต่างจากพวกการ์ด กานache หนี้นอกบ้าน ฯลฯ ที่เราเคยได้ทำ รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อ

โดยที่พร้อมเปิดใจกับรูปแบบใหม่ๆ ของชีวิต ก็ส่งมอบไปค้นหาคำตอบได้ภายในงาน InterCare Asia 2018 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ณ บูธ

บริษัท เนอริอาน่า เซอร์วิสส์ จำกัด มีเดีย จำกัด

เพราะเรื่องการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น เราควรวางแผนไว้ให้ทันตัวเองและครอบครัว แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันอีกประการก็คือ ยามที่ซึ่งมีวีดิโอบู๊ท โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ก็ควรจะมีวีดิโอสั้นๆ ที่ถ่ายไว้ด้วย

และที่สำคัญ การดูแลสุขภาพสภาพในวัยชรา มีไว้แต่คนผู้สูงอายุเท่านั้น ที่ให้พร้อมสำหรับ วีดิโอบู๊ทที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ถ่ายไว้ก่อนจะจากไป ตลอดสุขภาพที่มากขึ้น ทั้งสุขภาพของตัวเองและผู้สูงอายุในครอบครัว เพราะคนชราเริ่มมีฐานะการเงินดีกว่าในวัยเริ่มทำงาน หรือช่วง 25-35 ปี จึงมีเงินทรัพย์สิน หรือ เงินออมที่เก็บไว้ใช้ยามเกษียณ นอกจากรายได้ที่มีอยู่ 40 ปีขึ้นไปแล้วส่วนที่เหลืออีก 10 ปีก่อนพวกเขาจะเกษียณอายุ ข้าราชการจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคต คนชราจึงจะช่วยให้อายุยืนยาวและมีชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายของตัวเองได้

InterCare Asia 2018 จึงได้รวบรวมสิ่งดีด้านบริการจากบุคลากรที่ไว้สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการดูแลหรือมือโยกการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ เช่น วีลแชร์ รถวีลแชร์ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในวีดิโอบู๊ท อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือและปกป้องผู้สูงอายุ เช่น หนวดตัดผมช่วย ผู้ป่วยที่จะดูแลหรือช่วยเหลือผู้สูงวัย รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโภชนาการเสริมและสุขภาพ อาหารเฉพาะโรคมาจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ให้บริการผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น Nursing Home โรงพยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และผู้ให้บริการรถเข็น รถเข็นแบบพับได้งานอีกด้วย

และหากท่านใดมีผู้สูงอายุที่รักการเดินทางไปหาคุณ หรือไปเที่ยวพักผ่อนกับผู้สูงอายุ ต้องไม่พลาดมาชมบู๊ท Medical Tourism หรือ บู๊ทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะมีบริษัทผู้ให้บริการพาเที่ยว มาให้บริการดูแลและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึง บริการที่ปรึกษาเรื่อง เงิน สภา จัดเบส และสุขภาพบริการแม่แทนไทย

Facebook

Twitter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แอมวีไอเอ็ม ต่อตลาดเจาะเมืองใหม่ ทุกหนทุกภาคไทย จีน เจาะวัยรุ่นคนทำงาน
แอมวีไอเอ็ม ไปประจิมอีอีอี หวังได้เบิกจ่ายแค่3%-รับค่าเฉลี่ยทะลุสักสิ่งนามาตรการดูแล
แอมวีไอเอ็ม-นสกาแม่ทัพบุกตลาด IPNรุกพลูรีดีแอมวีไอเอ็มระดับตลาด
หมอลำใหม่ ฮีฟวงโลกขงกิจ: เอ็มวีไอเอ็ม 21ชุดขึ้นเจาะตลาดไทย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตลาดไทย ต่างประเทศ ความตาย งามศพ สิ่งคน ล้ม ขงกิจ เมืองนอก car